



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

ที่ ๒๔๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (เพิ่มเติม)

อนุสนธิ คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ที่ ๒๓๔/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เกิดความคล่องตัว เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร
ราชการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย อาศัยอำนาจ
ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจ
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ข้อ.๓ (การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการ
ในตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้) จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (เพิ่มเติม) ดังนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกข้อความในบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เฉพาะ ลำดับ ๑ สกร.ระดับอำเภอปากชม
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายหัสพงศ์ เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย
ที่ ๒๔๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ที่	สถานศึกษา	รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาเรียงตามลำดับ	หมายเหตุ
๑	สกร.ระดับอำเภอปากชม	๑.นายอนุสรณ์ คามแสน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ๒.นางธนัญญา นารัตน์โท ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ๓.นายพรชัย อินทร์ตาโคตร ตำแหน่ง ครู	

Mano